

ป่าต้นน้ำเมืองรถม้าถูกทำลายหนัก วอนทุกฝ่ายร่วมสร้างจิตสำนึกก่อนสาย

ปัจจุบันพื้นที่ของ ป่าต้นน้ำของภาคเหนือ มี ปริมาณลดลงมากจะสังเกตได้ว่าภูเขา จำนวนมากที่ขั้วรถขยนต์ผ่านในหลายจังหวัด จะ มีสภาพหัวโล้นเพราะการบุกรุกทำลายป่าทำการ เกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดลำปาง จากข้อมูลจากกรมป่าไม้ระบุว่ามีเหลืออยู่ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ และถือว่าเป็นพื้นที่ที่มี ป่า ไม้เหลือมากที่สุดของภาคเหนือในตอนนี้ แต่ข้อเท็จจริงในขณะนี้ จากข้อมูลการบุกรุกตัดไม้ ทำลายป่าในพื้นที่ของจังหวัดลำปาง พบว่ายังมี อย่างต่อเนื่องและรุนแรง โดยเฉพาะพื้นที่ เขต



จากกองทัพภาคที่ 3 มา ช่วยในการตรวจตราลาด ตระเวน ดูแลในพื้นที่ ล้อมแหลมคืออำเภอเวียง อำเภอวังเหนือ อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม อำเภอแม่เงาและ อำเภอเมือง และกำลัง จากทาง ทปส. รวมถึงหน่วยที่รับผิดชอบ

มือและแบ่งงานกันอย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะต้องมีการประชุมกันในระดับสูง มีการทำสัญญา เข้มโอบ ระหว่างทางป่าไม้และทหาร รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่นโยบายจนถึงปฏิบัติการ ในพื้นที่ เราเห็นกันว่าเราทหารพายุ มีหน้าที่ ป้องกัน ตรวจตรา ลาดตระเวน เป็นการทำงานในส่วนสนับสนุนกำลัง ที่ผ่านมาทหาร เจ้าคุณพื้นที่ เมื่อพบการลักลอบตัดไม้จะแจ้งไปยัง หน่วยเหนือ และประสานกับเจ้าหน้าที่ดูแลป่า ไม้ในพื้นที่



โดยตรงคือกรมป่าไม้และกรมอุทยาน ที่มาช่วยกัน นายสมคิด จีวีรัตน์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กล่าวว่า ที่ผ่านมาการทำงานได้มีการทำเข้มโอบ ร่วมกันหลายฝ่ายทั้ง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ถึงเรื่องการออกตรวจ ป่า การสนธิกำลัง การฟื้นฟูสภาพป่า และการปลูก ป่า ในเรื่องของปัญหาการบุกรุกป่า หรือการตัดไม้

ด้าน นายอำนาจ บุญศิลป์ ผอ.สำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ 13 (ลำปาง) กรมอุทยานฯ กล่าวว่า มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประกอบไปด้วยอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ต้นน้ำ โดยมีบทบาท และภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และพื้นที่ป่า เลื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ด้วยกลยุทธการส่งเสริม กระตุ้นและปลูกจิตสำนึก เพื่อรักษาระบบ สมดุลของนิเวศและสิ่งแวดล้อม ในแหล่งต้น น้ำลำธาร แหล่งอาศัยของสัตว์ป่า ส่วนด้าน พื้นที่ที่มีแนวทับซ้อนและคาบเกี่ยวกันพื้นที่ป่า สงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรม ป่าไม้ ในด้านข้อกฎหมาย ใช้กฎหมายว่าด้วยป่า ไม้ฉบับเดิมที่เฉพาะภายในพื้นที่รับผิดชอบ เท่านั้น ในด้านการบริหารไม่สามารถบูรณาการให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดลำปางได้ ซึ่ง แนวทางแก้ไขคนเองคิดว่าต้องบูรณาการป่าไม้ กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเข้า ด้วยกัน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจากคำกล่าวของผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ลำปางพบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาจริง ๆ ในการ ทำงานร่วมกันทั้งข้อกฎหมาย ทั้งระเบียบปฏิบัติ ที่ต้องแก้ไข และนโยบายของรัฐบาล คงต้องฝาก ผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบสูงขึ้นไปช่วยลงไปดูแลแก้ไข ด้วย ก่อนที่ต้นน้ำจะหมดไป.

ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางนั้น อันดับแรกมาจากปัญหาปากท้องของพี่น้องชาวบ้านที่กินแบบ รายใหญ่ไม่มี และปัญหาของทางหน่วยงานของ ตนเองพบคือกำลังเจ้าหน้าที่ไม่พอกับพื้นที่ กว้าง



อำเภอเวียงแจ้ห่ม วังเหนือ เสริมงาม แม่พริก แม่เงา และอำเภอห้างฉัตรบางส่วน

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผวจ.ลำปาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันพื้นที่ป่าของจังหวัด ถือว่ามี มากถึง 60 เปอร์เซ็นต์ แต่อันนั้นเราสำรวจตาม ปริมาณทั่วไปที่มีอยู่ ไม่ใช่การสำรวจป่าตามที่มี อยู่จริง ๆ ซึ่งขณะนี้อาจจะเหลืออยู่เพียง

20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ถือว่าปริมาณลดน้อยลง มาก สาเหตุมาจากการลักลอบตัดไม้บุกรุกป่า โดยเฉพาะนโยบายประกันราคาพืชผลทางการ เกษตร นั้นมีผลต่อเรื่องนี้มาก ซึ่งทางจังหวัดได้มี

แนวทางในการแก้ไข ปัญหาการบุกรุกทำลาย ป่าคือการสร้างจิตสำนึก ให้กับประชาชนไม่ให้ เข้าไปบุกรุกผืนป่าหรือ ตัดไม้ นอกจากนี้ยังได้ ประสานขอกำลังทหาร



ขวางมาก แต่ที่สำคัญมากกว่าการเข้าพื้นที่จับกุมก็ คือความสำนึกของชาวบ้านต่อป่า ต้องหวงแหนป่า ไม้ด้วย ที่ผ่านมาก็เรามีมาตรการเข้มงวด ทางชาว บ้านก็มีมาตรการตอบโต้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ด้วยวิธี เข้าหานักการเมืองท้องถิ่น ใ้รางวัลนมมาบับทางเจ้า หนัที่ป่าไม้ ทำให้การทำงานยากลำบากขึ้น

ด้าน พลตรี อุดมคง ดิษบรรจง ผู้ บัญชาการ มทบ.32 ถ่ายรูตักคีตมนตรี เปิดเผยว่า ในภารกิจเรื่องป่าไม้ของทหารในพื้นที่ มทบ.32 นั้น เราคำนึงตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระ นางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ใ้ทหารช่วยดูแลป่า ไม้ ซึ่งเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ จ.ลำปาง การ บริหารงานระหว่างป่าไม้กับทหาร ที่ผ่านมามีเกิด ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่ารายวัน คนเอง ต้องการเห็นการทำงานของทุกภาคส่วนมีการร่วม

อภิชาติ สมเป็ง